

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 29 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15794

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 85.07

Ad Value: 106,337.50

PRValue (x3): 319,012.50

ศิลปิน: ขาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

บุคคล แนวหน้า

แนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา...■■ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป (พระปฐม
บรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทาน
อารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 4 พฤษภาคม 2562)...■■
วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เป็นอีกวันหนึ่งที่คอกการเมืองไทยกำลังเฝ้าจับตามองว่า
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดอนาคตพรรคก้าวไกลสถานใด ทั้งๆ ที่เรื่องนี้
เป็นเรื่องที่คอกการเมืองไทยฟันธงไปนานแล้วว่า ยุบพรรคแน่นอน แต่ถึงกระนั้นก็ต้อง
รอฟังคำวินิจฉัยชัดๆ ว่าจะออกมาอย่างไร ขณะเดียวกัน คอกการเมืองก็เชื่อว่าคนใน
พรรคก้าวไกลก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า พรรคก้าวไกลต้องถูกยุบแน่นอน เพราะกรรมคือ
เครื่องชี้เจตนา แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรมากนัก เพราะถึงพรรคก้าวไกลถูกยุบ
แต่ก็มีพรรครองรับไว้แล้ว แต่ทว่าปัญหาสำคัญอีกประการคือจะมีผู้เห่าก้าวไกล
เลื่อยไปเข้าพรรคภูมิใจไทย หรือไม่ แล้วหากมีจะมีกี่สิบตัว เรื่องนี้น่าสนใจมากกว่า
เพราะเป็นเรื่องที่คนในพรรคก้าวไกลก็พอจะรู้ๆ กันอยู่ เพียงแต่ไม่กล้าพูดชัดๆ เพราะ
อุดมการณ์การเมืองมันไม่สามารถเอาชนะความอุดมสมบูรณ์ของเงินทอง
ในกระเป๋าของ สส. ที่อยู่เชียร์รัฐบาล...■■ ส่วนพรรคลุงบ้านป่า ก็พรรคพลัง
ประชารัฐ ของป้อม-ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็พยายามจะหางเห่าจากพรรคก้าวไกลให้
เลื่อยไปอยู่ในพรรค เพราะป้อมเชื่อว่าหากมี สส. เพิ่มขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรอง
ทางการเมือง แล้วอาจจะทำให้ความหวังสุดท้ายของป้อมคือ ขอเป็นนายกรัฐมนตรี
ตัวจริงสักครั้งก่อนหมดลมหายใจ กลายเป็นความจริงขึ้นมา แต่คอกการเมืองก็บอก
ว่าความฝันของป้อมนั้นค่อนข้างเลื่อนกลาง และเลื่อนลอย ก็คงได้แต่หวัง และฝันไป
อย่างลมๆ แล้งๆ เท่านั้น...■■ ส่วน 14 สิงหาคม 2567 ก็เป็นวันระทึกอีกวัน
ของเศรษฐา ทวีสิน ผู้ที่ก้าวขึ้นไปรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแบบง่าย ๆ แต่ทว่า
เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วกลับไม่มีผลงานใดเป็นรูปธรรมแม้แต่หน่อย จนได้ฉายา
ว่าเป็นนายกฯ เซลล์แมน ที่ดีแต่ร่อนเร่ไปต่างประเทศ แต่ไปแล้วก็ไม่มีผลงานใดๆ
ติดมือกลับมาอย่างเป็นชิ้นเป็นอัน จนถูกนำไปเปรียบเทียบกับยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงที่ยังคงหนีคดีอยู่ในต่างแดนว่า ระหว่างเศรษฐากับ
ยิ่งลักษณ์มีสิ่งๆ ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือขยับบินไปต่างประเทศมาก รวบรวมว่าเข้า
มาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อบินเก็บไม้ธัมม แต่ไม่มีผลงานใดๆ เป็นประโยชน์กับ
ประเทศแม้แต่หน่อย...■■ คราวนี้ก็ต้องมาดูกันว่า 14 สิงหาคมนี้ เศรษฐาจะอยู่หรือไป
จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เรื่องนี้คอกการเมืองบอกว่าหวาดเสียวมาก เพราะ
ครั้งก่อนศาลรัฐธรรมนูญลงความเห็นเรื่องสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ด้วย
คะแนนฉิวเฉียด 5 ต่อ 4 เพราะในครั้งนั้น เศรษฐายังคงบินไปทำหน้าที่นายกฯ
ของไทยในประเทศญี่ปุ่น คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะตุลาการที่ไม่ได้
มาจากสายนิติศาสตร์ ก็เลยลงความเห็นว่าจะยังไม่สมควรให้เศรษฐายุติการเป็นนายก
รัฐมนตรีในเวลานั้น เพราะอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทย
ต่อสายตาของญี่ปุ่นได้ แต่ในเวลานี้ เศรษฐาไม่ได้บินว่อนไปไหนอีกแล้ว เพราะฉะนั้น
ไม่จำเป็นต้องห่วงภาพลักษณ์ของความเป็นนายกฯ ของไทยต่อสายตานานาชาติอีกต่อไป
ดังนั้นจึงมีผู้ฟันธงว่าเศรษฐาน่าจะไม่รอดอีกแล้ว แต่ก็ยังมีความเห็นแย้งว่า เศรษฐา
น่าจะรอดก็ได้ เพราะบัดนี้มีกฎหมายข้อด้านกฎหมายคือเนติบริกรที่ชื่อวิษณุ เกร็องงาม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 29 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15794

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 85.07

Ad Value: 106,337.50

PRValue (x3): 319,012.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ไปรับหน้าที่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี แล้วเนติบริกรก็ต้องทำทุกหนทางเพื่อให้คนที่ใช้บริการตนเองไม่ต้องเสียหน้าและเสียตำแหน่ง... ■■■ หนู-อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากพรรคภูมิใจไทย ถูกสาธารณชนที่สนใจการเมืองมองว่านับวันจะมีสัมภาระการเมืองแจ่มจรัสมากขึ้น และมากขึ้นตามลำดับ หลังจากที่ได้พบความจริงว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดล่าสุดนั้น ส่วนใหญ่มาจากสายสีน้ำเงิน เมื่อสายสีน้ำเงินมีอำนาจเพิ่มเติมมากขึ้นจากการมีวุฒิสมาชิกเป็นจำนวน 3 ใน 4 ของวุฒิสภา ก็หมายความว่าอำนาจต่อรองทางการเมืองของพรรคสีน้ำเงินก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นก็จึงทำให้เกิดเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า อนุทินน่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป หากเศรษฐกิจกระเด็นตกจากเก้าอี้ นายกฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม... ■■■ แต่อนุทินก็ยังคงแสดงบทรบสง่ากำลังใจให้เศรษฐกิจเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป และสนับสนุนให้เศรษฐกิจอยู่ในตำแหน่งนายกฯ ต่อไป โดยตัวของอนุทินเองยังไม่คิดจะเป็นนายกฯ ในขณะนี้ แต่คำพูดของอนุทินหาได้ทำให้การเมืองไทยหลงเชื่อถือ แต่การเมืองกลับมองว่า นี่คือการจงใจเล่นละครของอนุทิน เพราะคนอย่างอนุทินนั้นกินตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญๆ มาแล้วหลายกระทรวง ซึ่งการที่เกยกินตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงหลักๆ มาแล้วหลายแห่ง ก็ย่อมหมายความว่าต้องหมายตาจะขึ้นไปกินตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไม่ต้องปฏิเสธ ส่วนการที่อนุทินบอกว่าให้กำลังใจเศรษฐกิจให้เป็นนายกฯ ต่อไป ก็เป็นเพียงการแสดงบทรบการเมืองของคนที่ยังมีสถานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น แต่หากมองให้ลึกแล้วจะพบว่ามีอาการหักเหลี่ยมเฉือนมุม ชิงไหวชิงพริบ ชิงความได้เปรียบทางการเมืองตลอดเวลาระหว่างพรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทย โดยเฉพาะประเด็นดังกล่าวกลับไปเป็นยาเสพติดโดยเพื่อไทย และการยื้อว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดโดยภูมิใจไทย... ■■■ และในเดือนสิงหาคมอีกเช่นกัน โดยเฉพาะในวันที่ 22 สิงหาคม ที่นักโทษชายทักษิณชินวัตร จะพ้นโทษทัณฑ์ ทั้งๆ ที่ตลอดเวลาที่ทักษิณมีสถานภาพเป็นนักโทษ ก็ไม่เคยพบว่านักโทษชายทักษิณจะต้องติดคุกติดตะรางแม้แต่วินาทีเดียว มีหน้าซ้ำยังสร้างเรื่องราวป่วยหนักจนใกล้ตาย แต่สุดท้ายภาพที่ออกมาคือเรื่องราวลึกลับราวกับคนไม่เคยป่วยแม้แต่หยดน้ำ แน่นนอนว่าเมื่อนักโทษชายทักษิณพ้นโทษ ก็จะต้องแสดงอิทธิฤทธิ์การเมืองมากขึ้นเป็นลำดับ เพราะขนาดอยู่ในสถานภาพนักโทษที่ได้รับการพักโทษ เขายังแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆ นานาจนหลายคนบอกว่าอิทธิฤทธิ์เงี้ยต้องขีดซ้าย เมื่อเจออิทธิฤทธิ์ของนักโทษชายทักษิณ... ■■■ ภาพนักโทษชายทักษิณที่ปรากฏความเบิกบานหยรรษาแบบที่ปรากฏทำให้หลายคนถามซ้ำๆ ว่าคนป่วยที่ใกล้ตายสามารถมีสภาพเบิกบานได้เช่นนี้หรือ หากเป็นคนป่วยใกล้ตายจริง แล้วสามารถฟื้นอาการป่วยขั้นวิกฤตได้อย่างน่าอัศจรรย์เช่นนี้ ก็ต้องถามหากันต่อไปว่า หมอคนไหนให้การรักษา เพราะน่าจะเป็นหมอเทวดาหรือไม่ก็ต้องเป็นหมอผีแน่ๆ เพราะการทำให้คนป่วยใกล้ตาย สามารถลุกขึ้นมาแข็งแรง กระดึกระด้าได้เช่นนี้ ต้องไม่ใช่หมอธรรมดาอย่างแน่นอน เรื่องนี้มีคำถามไปยังแพทย์สภาว่าหมอคนไหนหนอที่เป็นเจ้าของไข้ของนักโทษชายทักษิณ หากฝีมือการรักษาดิเช่นนี้ รักษาคนป่วยใกล้ตายให้ลุกขึ้นเดินวิ่งเต้นกันได้ในเวลาอันรวดเร็ว ก็ควรจะให้รางวัลแพทย์ดีเด่นของประเทศไทย เสียให้รู้แล้วรู้รอดไป... ■■■ มีคำถามจากพรรคก้าวไกลฝากมาว่า ทำไมสื่อมวลชนไทยไม่ไปที่กกต. (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) ในประเด็นการยุบพรรคภูมิใจไทยบ้าง สื่อฯ ลืมไปหรือว่าพรรคภูมิใจไทยมีคดีที่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตเลขาธิการพรรคฯ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้องคดีถือหุ้นบริษัท บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น โดยมีชอบ คดีนี้ถือว่าผิดจริยธรรมของนักการเมืองอย่างร้ายแรง คดีนี้ยังคาอยู่ที่ ป.ป.ช. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 29 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15794

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 85.07

Ad Value: 106,337.50

PRValue (x3): 319,012.50

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) เรื่องที่คนของก้าวไกลฝากถาม
นี่ถือว่ามีน้ำหนักเป็นอย่างยิ่ง และต้องถามไปยัง ป.ป.ช. กับ
กกต. ว่าทำไมเรื่องที่ว่านั้นจึงเงียบเหงาจัง มีอะไรค้ำคอของ
ป.ป.ช. และ กกต. หรือ ทำไมจึงไม่เร่งทำเรื่องนี้ให้กระจ่าง
แล้วทำไมจึงเร่งรัดทำเรื่องของก้าวไกลจังเลย...■■■ ปิดท้าย
ด้วยเรื่องนำเสนอและนำเสนอใน กสทช. (สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ต้องบอกว่าในสำนักงานแห่ง
นี้มีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นเป็นประจำ แต่ทว่าไม่มีใครสามารถทำ
ความกระจ่าง หรือทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรนี้ดีงาม และ
นำชื่อเสียงขึ้นมาได้ ประเด็นคุณสมบัติของประธาน กสทช.
ก็ยังคงคาราคาซัง เรื่องก็ยังคงค้างอยู่ที่วุฒิสภา ยังไม่มีการปลด
ประธาน กสทช. ส่วนประธาน กสทช. ก็ยังคงไม่สามารถ
สร้างความกระจ่างในเรื่องที่ถูกตั้งคำถามสารพัดเรื่อง แต่
ที่นำเสนอคือ มีคนใน กสทช. เล่าให้ฟังทำนองว่า ทุกวันนี้
กสทช. เป็นเสมือนสมบัติส่วนตัวของประธาน กสทช. คนใน
กสทช. ทุกคนมีสภาพเหมือนลูกน้องของประธาน กสทช.
ประธาน กสทช. สั่งการทุกอย่างในสำนักงาน กสทช. ได้อย่าง
เด็ดขาด ส่วน กสทช. อื่นๆ ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆ และยังมี
เสียงวิจารณ์อีกว่า กสทช. คนไหนที่ตั้งคำถามกับ ประธาน
กสทช. คือคนที่ทำให้ กสทช. เสียหาย จนเกิดเสียงวิจารณ์ว่า
เฮ้ย! กสทช. ยุคนั้นมันยุค Hitler ครองสำนักงานหรืออะไร
...■■■ ว่าแล้วก็มีเสียงสะท้อนไปยังวุฒิสภาชุดล่าสุดว่า
โปรดเข้าไปทำความสะอาดและความกระจ่างใน กสทช. ด้วยเถิด
เพราะรอ สส. จากทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแล้ว ก็ไม่เห็น
ว่าจะเข้าไปสะสางปัญหาใน กสทช. สักที...■■■

ฉกรรกรรมกร

■ แนะนำถือหุ้น-หุ้นกู้ EA ร้องเพลงรอ! ยก GULF-INTUCH ภูหน้าตลาดหุ้นไทย

ควรวรม GULF-INTUCH ถือเป็นสถานการณ์ที่ดีต่อตลาดหุ้นและบรรยากาศการลงทุน และเป็นโอกาสในการเดินทางพัฒนาเทคโนโลยี AI ของไทยที่ยังล่าหลัง แนะนำถือหุ้นรายย่อยทั้งหุ้น GULF และ INTUCH ให้ถือหุ้นต่อ รอหุ้นผลบวกหลังตั้งบริษัทใหม่ทั้งในแง่ราคาหุ้นและเงินปันผล ส่วนใครที่ยังไม่มีหุ้น GULF-INTUCH ในพอร์ต เข้าไปซื้อได้ในจังหวะที่ราคาย่อตัวลงมา ด้านชะตากรรมของผู้ถือหุ้นและหุ้นกู้ของ EA ยังมีดมน ต้องร้องเพลงรอสถานเดียว รอหุ้นผลการตรวจสอบของคณะกรรมการอิสระถ้าพบว่าไม่มีความเสียหายเพิ่มเติมอย่างกรณีโรงไฟฟ้านครสวรรค์-ลำปาง EA ก็จะสามารถเดินทางต่อไปได้

อ่านต่อหน้า 9

ยก GULF-INTUCH

ปรกิต สิริวัฒนภักดี
บลจ.เมอร์สัน พาร์กเนอร์

◆กรณีระบบไอทีล่มทั่วโลกเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม คิดว่ามีผลกระทบมากไหม น่ากลัวไหม

ก็เป็นสัญญาณเตือนหนึ่งเมื่อธุรกิจไหนที่ใช้ระบบป้องกันภัยของใครอันใดอันหนึ่ง ถึงจุดที่ผู้ให้บริการเกิดปัญหาผู้ใช้บริหารทุกคนก็จะมีปัญหาตามๆ กัน ก็เป็นบทเรียนสำคัญว่าถ้าเราเป็นผู้ให้บริการสาธารณะมีผลในวงกว้างจะต้องมีระบบสำรอง ก็เป็นข้อเตือนใจ

◆ระบบไอทีของเมืองไทยใช้ระบบ CrowdStrike มากไหม

เป็นระบบที่แพร่หลาย เราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันระบบที่จะเป็นระบบป้องกันภัยระบบป้องกันพวกสแปมไวรัสที่สามารถอัปเดตในตัวมันเองได้ดีที่สุด ตอนนี่ก็ต้องเป็น CrowdStrike ถ้าเป็นระบบอื่นๆ ประสิทธิภาพก็รองลงมา ซึ่งสังเกตได้ว่าคนที่ใช้เขาก็มีความกังวลเรื่องระบบ Security เขาเลยใช้กัน แต่ตัวที่ใช้ดันมีปัญหาจึงเป็นอย่างที่เราเห็น พูดย่างๆ เราพึ่งพาอันใดหนึ่งถึงไม่ได้ เราต้องมีระบบสำรอง

◆กลับมาที่ตลาดหุ้น หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งข่าวดีกับข่าวร้าย ข่าวดีคือกรณีปรากฏการณ์ควมรวมของ GULF กับ INTUCH มองปรากฏการณ์นี้อย่างไร

มองได้อยู่ 2 ด้าน อย่างแรกบริษัทเอกชนในไทยมีความพยายามที่จะทำให้ตัวเองเป็น Global Brand มากขึ้น การควมรวมของ GULF กับ INTUCH ในแง่ของขนาด Market Cap ในตลาดหุ้นอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไร แต่ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ถ้าในแง่ของศักยภาพแล้ว การที่ผงาดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในด้านของ Data Center มันก็มีความเป็นไปได้ ...คือความพยายาม ของเอกชนที่จะผลักดันตัวเองขึ้นมา อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

อย่างที่ 2 ด้วยบรรยากาศอันขมขมในบ้านเราในแง่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีทั้งประเทศมันล่าช้า มันดูแย่ไปหมด มีกระแสข่าวว่าเราล่าช้า การเติบโตต่ำ ไม่สามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีได้ทันกับชาวบ้าน อย่างน้อยกระแสการควมรวมของ GULF กับ INTUCH ทำให้บรรยากาศขมขมมันลดลง มองแล้วเป็นเรื่องที่ดี

ส่วนในความเป็นจริงถ้าเราศึกษาเรื่องดีควมรวมระหว่าง GULF กับ INTUCH ดีๆ มันน่าสนใจตรงที่ GULF เขาค่อยๆ เดินเกมมา เริ่มต้นจากซื้อหุ้นไม่กี่หุ้น แรกๆ เราก็สงสัยกันว่าเขาจะไปลงทุนทำไมใน INTUCH หรืออาจจะอยากได้ปันผล แต่ไปๆ มาๆ กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ INTUCH อย่าง Singtel ซึ่งเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งก็หล่นลงไปกลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับสอง สำหรับ GULF ได้วางยุทธศาสตร์ตัวเองอยู่แล้วในการขยายขอบเขตของธุรกิจของเขาออกไป คือต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะโรงไฟฟ้าพวก IPP หรือ SPP หรือพลังงานทดแทนมันเป็นจุดที่อึดแล้ว คือผลิตไฟเยอะจนเกินกว่าความต้องการและรัฐบาลไม่ต่อ Adder ให้ด้วย ธุรกิจมาถึงจุด Sunset หรือเป็นขาลง แต่ละบริษัทเขาก็พยายามที่จะหาทางหนีทีไล่กัน สังเกตได้ว่าแต่ละบริษัทไปลงทุนแบบอื่นๆ แบบเบี้ยหวัดตก ลงทุนอะไรที่มันอาจจะจับต้องได้ยาก หรือต่อให้จับต้องได้มันก็ดูเพื่อฝันมากกว่า แต่ต่างจาก GULF ที่โฟกัสชัดเจนว่าจะเล่นของใหญ่แล้วก็เอาจริงด้วย นอกจากเรื่องควมรวม INTUCH ยังมีกรจับมือกับ Alphabet หรือ Google ในการทำฐาน Data Center ในอาเซียนรวมถึงก่อนหน้านี้จับมือกับ Binance ที่มุ่งสู่ธุรกิจคริปโทเคอร์เรนซี ก็ชัดเจนว่าเป็นดีที่โฟกัสไปที่จุดเดียว แล้วก็จะทำ Virtual Bank อีก

◆ไม่ใช่มองว่าเพราะที่ผ่านมานักลงทุนเข้าใจ เสียหายไปกับการเล่นแร่แปรธาตุของบริษัทควมรวมทำนองนี้กันมาเยอะ

สังเกตสมัยก่อนเล่นแร่แปรธาตุกับเบี้ยหวัดกับเบี้ยบายรายทาง ผลออกมาค่อนข้างสะเปะสะปะ แต่กรณี GULF อันนี้เขาเล่นของใหญ่ แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่า Singtel ยังคงร่วมถือหุ้นในบริษัทใหม่ด้วย ถ้า Singtel เห็นท่าไม่ดีผมว่า Singtel ก็ชิงเหมือนกัน แต่ที่ยังถือหุ้นร่วมไปด้วยผมคิดว่า Singtel เขามองออกว่าในอนาคต INTUCH มาถึงจุดอึดแล้วเหมือนกัน เขาถึงได้พยายามลดสัดส่วนการถือครองหุ้นลงก่อนหน้านี้ แต่สุดท้ายพอมีคนที่จะมาอัปธุรกิจขึ้นไปต่อยอดธุรกิจขึ้นไปอีก Curve หนึ่ง Singtel ก็อยู่ต่อสบายๆ ไม่ต้องทำอะไรแล้ว รอรับส่วนแบ่งอีกทีหนึ่ง

◆มองเกมนี้เหมือนกับว่าคุณเอามาเทียบเกวียนกับวัว แล้วจะไปกันได้ไหม สมมุติเหมือนน้ำกับไฟที่เข้ากันไม่ได้ งานนี้จะเป็นอย่างไร

คือจริงๆ แล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Backup ของมันคือการประมวลผลข้อมูล มันต้องอาศัยอยู่ 3 อย่างด้วยกัน อย่างแรก ซิปประมวลผลเทคโนโลยีที่จะใช้เข้ามาในประมวลผล อย่างที่ 2 คือข้อมูลที่จะเอาเข้ามาประมวล อย่างที่ 3 คือพลังงาน ซึ่ง INTUCH เขาก็มีศักยภาพ คือ INTUCH ถือหุ้นตรงไปยัง AIS แล้ว AIS กำลังขยายปีก คือขยาย Boardband ทั่วประเทศ กำลังฟอร์มเป็น Market Share เบอร์หนึ่ง มีทั้ง Boardband เป็นของตัวเอง แล้วก็ไปสู่อื่นๆ เพราะฉะนั้นเส้นของข้อมูลอยู่ในมือ เส้นของพลังงานก็อยู่ในมือ GULF ส่วนเส้นเทคโนโลยีตรงนี้ก็ใช้เงินแก้ปัญหา ซึ่งก็มีเงินเยอะ 8-9 ปีที่ผ่านมาได้ประโยชน์สูงสุดแล้ว จากรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์

จะบอกว่าเป็นน้ำกับน้ำมัน มันไม่เข้ากัน คนละธุรกิจกัน ก็คงไม่ใช่ เราต้องดูที่องค์ประกอบที่จะไปสู่ธุรกิจใหม่ด้วย

◆คิดว่าดีลนี้มีโอกาสที่จะล้ม หรือไม่ประสบความสำเร็จไหม

ในแง่แนวโน้มธุรกิจในอนาคตจะสำเร็จไหมอันนี้ยังต้องติดตามต่อไป แต่ถ้าเราดูว่าอย่างน้อยการได้เป็นเบอร์ 1 ในประเทศในด้านนี้ เขาได้เป็นแน่ แต่จะเป็นเบอร์ 1 ในอาเซียนไหม อันนี้คงต้องรอดู ส่วนในอนาคตจะกลายเป็น Global Brand จะขยายปีกสาขาขนาดไหน ยังต้องรอดูเหมือนกัน ผมก็ไม่แน่ใจ ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่ แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ดี อย่างน้อยๆ เมืองไทยตอนนี้มันชอบเขามาก เอกชนไม่กล้าลงทุน แต่การควบรวมระหว่าง GULF กับ INTUCH ทำให้บรรยากาศการลงทุนดูมีสีสัน อันนี้คือในแง่ของอนาคต แต่ปัจจุบันการควบรวมมันสำเร็จแน่นอนอยู่แล้ว เพราะ GULF ที่เขาถือหุ้นใน INTUCH อยู่ 47-48% ดีลนี้ Singtel เขาก็เห็นด้วย ในเมื่อ Singtel เห็นด้วย แล้ว Singtel คือใคร คือบริษัทเทเลคอมขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ถือหุ้นใหญ่โดยเทมาเสก สายตาในการลงทุนของ Singtel ซึ่งเป็น Holding Company มันล้าอยู่แล้ว เขามีศักยภาพ เขาน่าจะมองออก

◆ถึงตรงนี้คนที่ถือหุ้น GULF หรือ INTUCH ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ควรทำอย่างไรดี

ถ้าเกิดถือหุ้นอยู่ มันจะมีการ Swap Ratio เกิดขึ้น GULF ดูจะได้เปรียบดูมี Upside แต่ตัว INTUCH ดูเสียเปรียบ ... จริงๆ แล้วผมกลับชอบนะ สำหรับคนที่ถือหุ้น INTUCH อาจจะเสียเปรียบในเรื่องของ Swap Ratio แต่ได้ปันผลพิเศษ 4.50 บาท ดังนั้นมีหุ้นอยู่ก็ถือต่อไม่ต้องคิดมาก เป็นบริษัทใหม่ลุ่นไปเลย เมืองไทยไม่ได้มีอะไร High มานานแล้ว โดยสรุปคือถือหุ้นต่อ

◆ให้ถือหุ้นไปจนถึงวันที่เขารวมเป็นบริษัทใหม่ หรือ NewCo ที่เขาวางกันใช่ไหม

ใช่ แปลงหุ้นแล้วก็รอดูว่าจะมีการเติบโตไหม อย่างลืมน่าเขาทำแบบนี้เพราะเขาต้องการเติบโตบางอย่างในธุรกิจของเขา เราก็เหมือนกับได้เริ่มตั้งไข่ไปด้วยกันกับเขา อันนี้ถือว่าดีกว่าเขาไปทำเป็นบริษัทใหม่มาแล้วพอมันเติบโตแล้วเขาก็มาขาย IPO ให้กับเรา อันนั้นหายไปแล้ว

◆คนที่ตอนนี้ไม่มีทั้งหุ้น GULF หรือไม่มีทั้งหุ้น INTUCH ด้วยควรโดดเข้าไปร่วมวงไหม ขึ้นรถไปกับเขายังทันไหม เข้าไปหรือยัง

ผมว่าน่าสนใจครับ แล้วถ้าประเทศนี้ยังมีอะไรดีอยู่ ตัว SET Index พื้นตัว ผมว่าบริษัทใหม่ของ GULF กับ INTUCH น่าจะขึ้นตามตลาดด้วย ราคาตรงนี้และบรรยากาศตลาดแบบนี้ก็น่าจะเข้าไปซื้อ พอย่อแล้วก็เข้าไปซื้อ ไม่น่าจะผิดอะไร

◆ ฟังแล้วการควบรวมน่าจะเป็นบวก คิดว่าทางการเอาด้วยไหม ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กสทช. กรณีที่เขาคู่มือเรื่องการสื่อสารเขาจะเอาด้วยไหม

ขนาดดีแตกกับทรูยังผ่าน แล้วดีนี้ไม่ได้มีเรื่องของการผูกขาด ไม่ได้มีเรื่องความเสียหายอะไรต่อผู้บริโภค ไม่ให้ผ่านก็แปลกแล้ว ขนาดดีแตกกับทรูที่กระทบกับผู้บริโภคโดยตรง เขายังให้ผ่าน

◆ แล้วมีความน่ากลัวไหมที่บริษัทใหญ่มีกำลังมหาศาลอย่างนี้ อนาคตอาจจะไปเที่ยวกว้านซื้ออะไรมาเป็นของตัวเองเยอะแยะไปหมด

เรามองในแง่ของการแข่งขัน อย่างลิ้มว่าเรามีกฎหมายเรื่องการแข่งขันด้วย อย่างที่บอกขนาดดีแตกกับทรูยังควบรวมได้เลย อีกเรื่องหนึ่งคือการควบรวมของเขาครั้งนี้เรายังมองไม่ได้เห็นว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการผูกขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานของประชาชน เรายังไม่ได้เห็นภาพนั้น เขากำลังจะโฟกัสธุรกิจพวกศูนย์ Data Center บริษัทต่างๆ ที่จะพัฒนาเรื่องของ AI ในอนาคต เท่ากับว่าเขากำลังเป็นผู้บุกเบิก เราจะไปบอกว่าเขากำลังจะกลายเป็นผู้ผูกขาดคงไม่ได้ เพราะเขากำลังจะเป็นผู้บุกเบิก ส่วนในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่ง

ผมคิดว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าดีอยู่แล้ว โดยในแง่ผู้ถือหุ้นมันรวมกันมาตั้งนานแล้ว เพียงแต่ไม่ได้ทำเป็นทางการ ตอนนั้นก็แค่รวมบริษัทเป็นบริษัทเดียว รวมศักยภาพเพื่อลดความซ้ำซ้อน จะได้ไม่ต้องประชุมบอร์ด 2 ที่ กลายเป็นประชุมบอร์ดทีเดียวก็จบ ซึ่งเอาจริงๆ ต่อให้เขาไม่รวมกัน ทิศทางธุรกิจมันก็ไปทางนี้อยู่แล้ว

◆ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือทางการก็ดี ควรจะมีนโยบายสนับสนุนใหม่ให้บริษัทที่คล้ายๆ กัน มาควบรวมกัน

มันต้องระวังเรื่องของการผูกขาดถ้าเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งการแข่งขันมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชน สิ่งที่มีมันเกิดขึ้นคือภาคเอกชนกล้าที่จะลงทุนเพิ่ม ขยายธุรกิจเพิ่ม ถ้ามันก่อให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนก็น่าจะดูมีประโยชน์ ควรให้เกิดขึ้น แต่ต้องระมัดระวังถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค

◆ สนับสนุนให้ GULF หรือหลังรวมเป็น NewCo ไปเทกโอเวอร์บริษัทคล้ายๆ กันที่มีปัญหาอยู่เวลานี้ อย่าง EA ที่คนเสียหายเยอะหรือไม่ หรือว่าไม่ควร กำลังดีอยู่เดียวไปแปดเปื้อนจะทำให้เสียภาพที่ดี

เราไม่สามารถพูดได้ เพราะเรื่องของ EA เป็นปัญหาเฉพาะบุคคล ไม่ได้มีส่วนไหนที่บอกว่าบริษัททำผิด ในภาวะปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้เหมือน STARK ไปทั้งหมด ที่เหมือนคือมีข้อกล่าวหาว่าตัวผู้บริหารมีการทุจริต มีการยกยอก แต่ที่มันไม่เหมือนกันเลยคือมันไม่ได้มีการหลอกลวงนักลงทุน คือคำว่าหลอกลวงนักลงทุนหมายความว่าตกแต่งบัญชี ตกแต่งรายได้ ตกแต่งรายจ่าย ตกแต่งสินค้าคงเหลือ ตกแต่งทุกอย่างเพื่อหวังที่จะผลักดันราคาหุ้น เพื่อหวังจะขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ รวมไปถึงออกหุ้นกู้ ซึ่งกรณีของ EA ไม่ได้เป็นสภาพนั้นในตอนนี้นะ เป็นอย่างนี้เรายังไม่สามารถระบุได้ว่าตัวบริษัทแย่มาก มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลแล้วก็เป็นมาตั้งแต่ปี 2558-2559

ในกรณีนี้ผมคิดว่า GULF จะไปควบรวม เราต้องมองในแง่ประเด็นของประโยชน์จากการควบรวม ผมกลับมองว่าไม่มีประโยชน์ เพราะ GULF มีกำลังในการผลิตไฟฟ้าเยอะอยู่แล้ว จะไปผลิตไฟฟ้าเพิ่มทำไม แล้วในอนาคตโครงการแต่ละโครงการของ EA ก็ไม่มี Adder หรือถ้าจะไปเอาธุรกิจแบตเตอรี่ของ EA ทาง GULF ก็ผลิตเองได้ หรืออาจจะไม่จำเป็นต้องผลิตเองด้วย คือปัจจุบันธุรกิจแบตเตอรี่ของ EA ก็ก้าวไม่ทันเทคโนโลยีโลก ยอด

ขายไม่ได้ดี รายได้ก็เป็นขาลง ขาดทุนในไตรมาสที่ผ่านมา แล้วธุรกิจรถไฟของไทยเจอกับคู่แข่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนก็เหนื่อยแล้ว

ถ้าจะไปควมรวมก็คงมีแค่เหตุผลเดียวว่าตอนนี้ราคาหุ้นของ EA มันถูกมาก Market Cap ปัจจุบันน่าจะเหลือเพียงแค่ประมาณ 20,000 ล้าน หายไปอีก 10,000 กว่าล้านภายในสัปดาห์เดียว ถ้าจะเข้าไปจากเหตุผลนี้ก็พอเข้าใจได้ เพราะราคาหุ้นถูก เงิน GULF มีเยอะแยะ

◆ชะตากรรม EA จะเป็นอย่างไร คนเสียหายควรทำอย่างไร

ชะตากรรม EA จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเอง คือ EA ในแง่ตัวกิจการไม่ได้มีปัญหาตอนนี้ยังไม่ได้มีภาพเรื่องทุจริตมากมาย มันเป็นแค่ปัญหาเฉพาะตัวบุคคลจากสมัยปี 2558-2559 ฉะนั้นนับจากนี้ขอแค่อย่างเดียวว่าอย่ามีอะไรระเบิดออกมาอีกหรือมีปัญหาซุกไว้ได้พรมอีกหลายโครงการ ถ้ามันไหลออกมา ก็จบ แล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขา คือเขาต้องกล้าเปิดเผยทุกอย่างถ้าเกิดเขาคิดว่าไม่ได้มีอะไร อย่างเรื่องเก่าปี 2558-2559 แล้วมันเป็นแค่ 2 โครงการนั้น หลังจากนั้นคุณสมโภชน์เขาจะมัดระวัง ไม่ได้ทำอะไรอีกแล้ว ถ้ากล้าเปิดเผยออกมาทั้งหมด ตลาดจะค่อยๆ มีความเชื่อมั่นมากขึ้น

ด้วยมูลค่าหุ้นตอนนี้ต่ำเพียงแค่ 0.5 เท่าของ Book Value ถ้าเทียบกับสินทรัพย์ต่างๆ ที่เขามีที่มันจะไปต่อได้ ถือว่าราคาถูก อย่างน้อยมันจะกลับไป 0.8 เท่าของ Book ก็จะได้หลายตั้งคักกลับมา ตอนนี้ EA ทำอะไรอยู่ที่เป็นเรื่องของเจตนาที่จะพยายามเปิดเผยเพื่อเรียกความมั่นใจ ก้าวแรกถือว่ากำลังจะเริ่ม คือเขาดังกรรมการอิสระขึ้นมาในการ ตรวจสอบ ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ถ้าตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเป็นคนที่ทำงานใน EA อยู่ เดิมอันนี้คือจบ ตรวจสอบไปคนก็ไม่เชื่ออยู่ดี มันต้องเป็นกรรมการอิสระที่แบบไม่มีใครที่จะมีคอนเนกชันอะไรกับคนใน EA เป็นคนที่สังคมให้การยอมรับ เขาตรวจให้เต็มที่ แล้วถ้าเกิดเขาตรวจแล้วผลออกมาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรแล้ว แต่โครงการไม่ได้มีเหตุการณ์เหมือนโครงการที่นครสวรรค์กับลำปาง แค่นี้ก็เรียกความเชื่อมั่นได้แล้ว ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ EA

ส่วนผู้ถือหุ้นก็ต้องรอดคอยเพราะขายตรงนี้ก็ไปก็ไม่ได้อะไรเลย มันต่ำมาก Market Cap หายไป 50% ภายในสัปดาห์เดียว ต้องรอดสถานเดียว พูดถึงหุ้นก็ยังไม่ต้องทำอะไรใหญ่ เพราะคุณขายตอนนี้ก็ขาดทุน หุ้นถูกลดมูลค่ารุนแรงมาก ที่คุณให้เขายืมเงินไป 100 ตอนนี้คุณจะรีบถอนออกมามันได้ไม่ถึง 50 บาท เพราะการขายหุ้นในตลาดรองตราสารหนี้ตอนนี้และเยอะมาก ต้องอดทนรอ ถ้า EA เขาชัดเจนว่าเขาไม่ได้มีอะไรใส่ในแบบนี้ ด้วยธุรกิจเขารันต่อไปได้ แล้วเขาก็มั่นใจมากขึ้น ปล่อยสินเชื่อ เขาก็จะมีกระแสเงินสดมาชำระคืนผู้ถือหุ้นก็ได้

ทรงพระเจริญก็กกก้อง พสกนิกรทั่วไทยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ร่วมตักบาตรทำบุญทั่วประเทศ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พสกนิกรทั่วไทยพร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล “ในหลวง” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

▶▶▶ ต่อ : พสกนิกร -หน้า 11

พสกนิกร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ศาลาสหทัยสมาคมฯ และเต็นท์สนามหญ้าข้างอาคารลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง ได้มีบุคคลสำคัญ, คณะบุคคล, สมาชิกราชสกุลทุกมहाสาขา, คณะองคมนตรี, นายกรัฐมนตรี, คณะรัฐมนตรี, คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย, ผู้นำศาสนา, ประธานรัฐสภา, ประธานวุฒิสภา, ประธานศาลฯ, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, องค์กรอิสระ, สมาคม, มูลนิธิ, หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน, และประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ พร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองนำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าฯถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงพระนาม ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้ทรงพระเจริญยั่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน อาทิ กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง, กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, อธิบดีกรมที่ดิน, กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, เดอะมอลล์กรุ๊ป, นายสุาปน สิริวิวัฒน์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), สมาคมแต่จิวแห่งประเทศไทย, กระทรวงพลังงาน, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล, กระทรวงยุติธรรม, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงาน ป.ป.ช, กรมวิชาการเกษตรฯ, บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), กรมการขนส่งทางบก, กรมชลประทาน, สำนักจุฬาราชมนตรี

พสกนิกรลงนามถวายพระพร

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว. ศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ศธ., นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ

กรุงเทพมหานคร, นายชนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, มูลนิธิบุญยะจินดา พอดี ณรงค์เดช KPN ACADEMY, คณะผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์,

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกพรรคเพื่อไทย, กรมศุลกากร, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, นางมุกดา จิราวิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), สมาคมศรีครูสิงห์สภา เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ถึง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 29 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15794

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 11

Col.Inch: 108.05 Ad Value: 135,062.50

PRValue (x3): 405,187.50

ศิลปิน: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทรงพระเจริญกึกก้อง พสกนิกรทั่วไทยถวายพระพร

วันที่ 29 ก.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

ตักบาตรทำบุญทั่วประเทศ

ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการ ประชาชนชาวหนองคาย ทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งทุกคนต่างนำอาหารและปัจจัยจายมาทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ สืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 เพื่อยังประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พสกนิกรชาวหนองคายล้วนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการทำบุญตักบาตร บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งการจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กยากจน ยากไร้ในสถานสงเคราะห์ การบริจาคโลหิต เป็นต้น

ชาวดำบลหนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดคลองเขาจันทร์ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง นายธีระศักดิ์ สิทธิชัย นายก อบต.หนองปรือ

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน คณะครูและนักเรียนในอำเภอรรัษฎา จ.ตรัง กว่า 500 คน ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระครูรัษฎาเขตคณาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดคลองเขาจันทร์ และพระสงฆ์จำนวน 3 รูป นั่งเรือพายรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง รอบอุโบสถสี่ห้อง ที่สร้างอยู่กลางน้ำขนาดความกว้าง 9 เมตร และยาว 29 เมตร โดยมีระดับน้ำลึกประมาณ 1.20 เมตร นับเป็นอุโบสถหลังแรกในจ.ตรัง ที่สร้างอยู่กลางน้ำซึ่งมีฝูงปลาจำนวนมาก และเมื่อชาวบ้านตักบาตรเสร็จแล้ว ต่างลงเรือชมอุโบสถกลางน้ำก่อนถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ส่วนนักเรียนได้ทำความดีด้วยการให้อาหารปลา แสดงออกถึงความมีจิตใจที่อ่อนโยน มีเมตตาและความเสียสละ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปชช.ชาวโคราชทำบุญตักบาตร

ที่บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 73 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระเทพสิมมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา นำคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ออกรับบิณฑบาต โดยมี

ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา อาทิ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี, ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นางेमอร์ศรีกงพาน นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ สส.นครราชสีมา พรรคก้าวไกล เป็นต้น ซึ่งพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักศึกษา และประชาชนกว่า 1,000 คน พร้อมใจสวมใส่เสื้อผ้าไทย และเสื้อสีเหลืองร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยในช่วงพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 73 รูป กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ ที่ศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนปรุใหญ่ บ้านตะคองเก่า อ.เมืองฯ, พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสมานมิตร ต.หนองงูเห่า อ.เฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงบ่ายจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน พิธีทางศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล ที่สโมสรร่วมเรียงชัย กายสุรนารี และในช่วงเย็นจะมีการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เวลา 20.20 น. ที่ท้องสนามหลวง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 29 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15794

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 11

Col.Inch: 108.05

Ad Value: 135,062.50

PRValue (x3): 405,187.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ทรงพระเจริญก็กก้อง พสกนิกรทั่วไทยถวายพระพร

นำประชาชนคนไทยร่วมแสดงความ
จงรักภักดี ด้วยการเข้าร่วมพิธี
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีการจัดพิธีฯทั่ว
ประเทศ